



## เลิกพายเรือให้โจรนั่ง

ว่าด้วยการขาดแคลนหน้ากากอนามัย นาที่นี้คงไม่มีใครแบ้วคิดว่าชายตีเงินสินค้าขาดตลาด ล่าสุด ผลสำรวจความคิดเห็นของกรุงเทพโพล ระบุว่าร้อยละ 58 คิดว่าเกิดจากการกักตุนสินค้าแน่นอน ส่วนใครกักตุนนั้น ก็เห็นมีหลายสำนักออกมาเปิดเผยข้อมูลกันบ้างแล้ว ด้านเพจดังให้ข้อมูลเกี่ยวโยงไปถึง **ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฝั่งพรรคพลังประชารัฐ

ด้าน **อัจฉริยะ เรื่องรัตนพงศ์** ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม แฉว่าบุคคลที่ฉวยโอกาสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ คือหญิงสาวที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในรัฐบาล เป็นคนรับส่วนต่างจากบริษัทที่ส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศ

ทว่าสังคมยังไม่สามารถปะติดปะต่อได้ว่า คนในข้อมูลทั้งสองส่วนนี้ร่วมมือกันทำเป็นขบวนการหรือไม่ หรือคนละเคสแต่ที่แน่ๆ แม้จะยังไม่เปิดชื่อหญิงสาว แต่ลงในเขาเล็งเป้าไปที่ "พรรคประชาธิปัตย์"

อย่างไรก็ตาม เมื่อยังไม่เอ่ยชื่ออย่างเต็มๆ ก็ไม่จำเป็นที่หัวหน้าพรรคจะออกมาเคลื่อนไหว และแกล้งเล่นบททำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนต่อไป

วนกลับมาที่ต้นเรื่อง เมื่อมีบุคคลใกล้ชิด "ร.อ.ธรรมนัส" เอี่ยวด้วย เล่นเอาในไลน์ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ดูเดือดฐานะที่เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ "พนิต วิกิตเศรษฐ์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ แสดงความคิดเห็นให้เพื่อน ส.ส.ของพรรค "ไม่พายเรือให้โจรนั่ง"

หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาเหตุที่ทำให้ "พนิต" ออกมาเปิดหัวแบบนี้ เพราะอยู่กลุ่มเดียวกับ "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" อดีตหัวหน้าพรรคหรือไม่



พนิต  
วิกิตเศรษฐ์

เพราะเมื่อทีม "จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ขึ้นมามีอำนาจ ได้พยายามลดบทบาทของแก๊งเดอะมาร์คลง ด้วยความไม่พอใจตรงจุดนี้หรือไม่ จึงทำให้ "พนิต" ถือโอกาสกระแทกกลุ่มอำนาจใหม่ของอุ๊งเต๊ง

แต่บางกลุ่มก็มองว่านี่คือเกมกดดันจากค่ายแม่พระธรณีบีบมวยผม ที่ต้องการส่งไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ผู้มีอำนาจเต็มในการปลดออกหรือแต่งตั้ง

รัฐมนตรี ยิ่งช่วงนี้มีข่าวลือเป็นระลอกว่านายกฯ บิ๊กตุ๋นจะมีการปรับกรม.ก่อนวันที่ 22 พ.ค. ซึ่งเป็นวันเปิดประชุมสภาด้วย

เนื่องจากในสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ที่มี "อภิสิทธิ์" เป็นนายกรัฐมนตรี ก็มีเรื่องทำนองนี้เช่นเดียวกัน แต่รัฐมนตรีทั้งสองคนในขณะนั้น ประกอบด้วย "วิฑูรย์ นามบุตร" รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ "วิทยา แก้วภราดัย" รมว.สาธารณสุข ก็ลาออก แม้จะยังไม่ได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่อย่างใด มีแต่เพียงการกล่าวหา โดยเป็นการไขกอกเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง

ดังนั้น ในรัฐบาล "บิ๊กตุ๋น" ที่ก่อนหน้านี้โฆษณาสวนเชื่อมาตลอดว่าปลอดเสนาบดีนักการเมืองชั่ว อีกทั้งพยายามสร้างแบรนด์ว่าเป็นรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส มีอิสระภาพ มีความปรารถนาดีให้บ้านเมืองผ่านพ้นจากวิกฤติต่างๆ ก็ย่อมต้องมีธรรมาภิบาลสูง มีความหน้าบาง

หากพบว่ารัฐมนตรีคนใด โดยเฉพาะคนของพรรคตัวเอง เกี่ยวโยงกับการโกง หากมีสปีดจริงรัฐมนตรีผู้นั้นต้องลาออก แต่ถ้ายังอ้างนั่นอ้างนี่ไม่ยอมออก ก็เป็นหน้าที่ของนายกฯ ต้องลงดาบเอง โดยการปรับออกจาก กรม.และหาคนอื่นมาทดแทน **ชิน พล.อ.ประยุทธ์ไม่ทำ สังคมจะดำได้ว่า "ดีแต่ปาก"**.